

ไปเกาะไหหลำกับสมาคมบางตระกูล

สุดจิต นิมิตกุล

ปลายเดือนกันยายนปี 2557 ผมได้เดินทางกับคณะสมาคมบางตระกูล ประเทศไทย มีจำนวนเกือบร้อยคน เดินทางโดยสายการบินไหหลำ วัตถุประสงค์ของสมาคมเพื่อไปร่วมพิธีเปิดอนุสรณ์สถานประจำตระกูลบางดำเนินการโดย สมาคม, ครอบครัว ตระกูลบางแห่งเกาะไหหลำ (Hainan Feng's Grand Family Association)

อนุสรณ์สถานประจำตระกูลบางแห่งนี้เพิ่งสร้างเสร็จเมื่อเร็วๆนี้ พร้อมรูปแกะสลัก ทั้งเจ้าแม่และเจ้าพ่อต้นตระกูลบาง

สำหรับการริเริ่มการก่อสร้างอนุสรณ์สถานแห่งนี้ ริเริ่มโดยคุณบุญเลิศ ชาตวิวัฒน์พรชัย อดีตนายกสมาคมบางตระกูล และอดีตนายกสมาคมไหหลำแห่งประเทศไทย

พิธีเปิดอนุสรณ์สถานดังกล่าวได้ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 โดยมีพิธีไหว้บรรพบุรุษ และพิธีเปิดป้ายทั้งรูปปั้นและรูปแกะสลักที่เกี่ยวข้อง สำหรับรายการภาคค่ำมีการแสดงและมิดนตรีโดยนักแสดงระดับประเทศหลายคนอนุสรณ์สถานประจำตระกูลบางแห่งนี้ จะมีอาคารชั้นเดียว 3 หลัง มีรูปปั้นเจ้าแม่ตั๋ยโหฟูหยิน แกะสลักเป็นสง่าทำยื่นอยู่หน้าอาคารดังกล่าว

ส่วนด้านในอาคารทั้ง 3 หลังได้ประดิษฐ์รูปแกะสลักเจ้าแม่และเจ้าพ่อตระกูลบางรวมทั้งกล่าวถึงประวัติตั้งแต่ 1,300 ปีมาแล้ว ส่วนอาคารระเบียงทั้ง 2 ฝั่งจะมีรูปเขียนบรรพบุรุษที่มีชื่อเสียงของตระกูลบางพร้อมคำบรรยาย ทั้งอาคารและระเบียงมีความสวยงามมาก และเป็นที่ยกย่องบรรพบุรุษที่มีความสง่างามทั้งในด้านประวัติและการพัฒนา มีผู้เข้าร่วมเปิดอนุสรณ์สถานประจำตระกูลบางกว่าห้าหมื่นคน โดยมีทั้งคนในตระกูลบางและอื่นๆ โดยเฉพาะชาวตระกูลบางเดินทางมาจากประเทศต่างๆ เช่น จากแผ่นดินใหญ่ และชาวแซ่บางจากสิงคโปร์ กว่า 15 คน สำหรับในภาคเย็นมีการเลี้ยงอาหารเย็นแก่ผู้เข้าร่วมพิธี และมีการแสดง ดนตรีจากคณะที่มีชื่อเสียงของประเทศ

ผมขอขยายความประวัติท่านย่าตั๋ยโหฟูหยิน ซึ่งเป็นรูปแกะสลักประดิษฐานหน้าอนุสรณ์สถาน ท่านย่ามีอายุอยู่ราว 1,300 ปีมาแล้ว รัฐบาลจีนยกย่องว่าเป็นวีรสตรีที่สำคัญคนหนึ่งของจีน ซึ่งขณะนี้รัฐบาลจีนมีโครงการบูรณะและฟื้นฟูประวัติของท่านย่าดังกล่าว โดยได้ขุดค้นหลุมฝังศพซึ่งผมได้เคยไปเยี่ยมและเคารพหลุมฝังศพมาแล้วครั้งหนึ่ง ณ เมืองเหมาหมิง ทางใต้ของเมืองกวางตุ้ง ประวัติคร่าวๆ ท่านย่าได้สมรสกับนายพลตระกูลบางและเป็นต้นตระกูลบางมาถึงปัจจุบัน

ส่วนค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอนุสรณ์สถานแห่งนี้ใช้เงินกว่า 18 ล้านบาท หรือเกือบร้อยล้านบาท โดยแยกเป็นรายละเอียดคือ นายฉวนจิ้น ฟง (Chuenchin Fung) ประธานสมาคมตระกูลบางแห่งไหหลำบริจาค 10 ล้านบาท สมาคมตระกูลบางประเทศไทยบริจาคในส่วนที่เหลือ

การก่อสร้างอนุสรณ์สถานของลูกหลานตระกูลบ้างในประเทศจีนครั้งนี้ พิจารณาประโยชน์ในมิติต่างๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ประการแรก เป็นการแสดงความกตัญญูของลูกหลานที่ติดต่อบรรพบุรุษ โดยการจัดสร้างอนุสรณ์สถานแห่งนี้จะเป็นที่ระลึกอันสำคัญของตระกูลและเป็นสถานที่เคารพบูชา และสำหรับเป็นที่กราบไหว้บรรพบุรุษกัน และเป็นแรงให้ลูกหลานภูมิใจในรากเหง้าและต้นตระกูลของตน พร้อมทั้งปฏิบัติตนเป็นคนดีต่อไป ประการถัดไปอาจเป็นตัวอย่างแก่ตระกูลอื่นในการจัดสร้างอนุสรณ์สถานประจำตระกูลของตนด้วย ซึ่งหลายตระกูลอาจมีอนุสรณ์สถานเช่นนี้แล้ว แต่ขาดการบูรณะ หรือจัดสร้างขึ้นใหม่ซึ่งลูกหลานมีกำลังที่จะดำเนินการได้ฐานานุกรมอันเป็นตัวอย่างที่ดีทั้งในและต่างประเทศ

ผลดีที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ สถานอนุสรณ์สถานแห่งนี้ และลักษณะคล้ายครึ่งกันจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่ทั้งลูกหลานตระกูลและนักท่องเที่ยวทั่วไปทั้งภายในประเทศและต่างประเทศจะได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้ เพราะชาวจีน และชาวเอเชียส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับบรรพบุรุษตัวเอง สถานอนุสรณ์สถานแห่งนี้เป็นตัวอย่างที่ดีทั้งสถานที่และประวัติตระกูล และความสวยงามของสถานที่รวมทั้งเป็นการเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวให้แก่เกาะไหหลำอีกแห่งหนึ่ง

